



## บ้านแห่งความรัก ของเด็กทุกคน

ชีวิตในหมู่บ้านเด็ก - หน้า 2

ความสำเร็จของลูกโสสะ - หน้า 4

เรื่องเล่าคนทำงาน - หน้า 5



## น้องมินท์ – สาวน้อยผู้มีความฝันอยากเป็น “นักฟุตบอลหญิง”



“นักกีฬาฟุตบอล” เป็นอาชีพที่ถูกมองว่า เป็นกีฬาของเด็กผู้ชาย เนื่องจากไม่ค่อยเป็นที่นิยมในเด็กผู้หญิงมากนัก อาจด้วยสรีระของร่างกาย สภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้ออำนวย หรือแม้กระทั่งการสนับสนุนอย่างจริงจังจากสังคม อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันประเทศไทย มีนักฟุตบอลหญิงอีกมาก ที่มุ่งมั่นเดินตามความฝันของตัวเอง สู่การเป็นนักฟุตบอล ท่ามกลางสายตาแห่งคำถาม อุปสรรค บนเส้นทางที่ห่างไกลคำว่า “ราบรื่น” เต็มที่



น้องมินท์ เด็กหญิงวัย 9 ปี สาวน้อยร่างเล็กที่มีนิสัยร่าเริง สดใส มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีน้ำใจ ชอบช่วยเหลือคนรอบข้าง จึงทำให้มีเพื่อนเยอะ คือเด็กผู้หญิงอีกคนหนึ่ง ที่ฝันมาโดยตลอดว่า จะต้องเป็นนักกีฬาฟุตบอลให้ได้ และไม่เพียงแค่นี้ เธอยังลงแรงกายใจสานฝันของตัวเอง ด้วยการทุ่มเทฝึกฝนตลอดมา

“ช่วงเวลาเย็นของทุกวัน หลังกิจกรรมสวดมนต์ พวกหนูจะชอบมาเล่นฟุตบอล ที่สนามฟุตบอลในหมู่บ้าน เพราะอยากเป็นนักกีฬาฟุตบอลค่ะ หนูตื่นตื่นทุกครั้งที่มีมองไปในสนาม ถึงแม้จะรู้ว่า ตนเองเล่นไม่เก่งมากนัก แต่หนูก็พยายามฝึกฝนเป็นประจำ เพราะหวังว่า สักวันหนึ่ง จะประสบความสำเร็จตามที่ตั้งใจ”

ปกติแล้ว หมู่บ้านเด็กโสสะจะมีการจัดกิจกรรมให้กับเด็กๆ สม่่าเสมอ เพื่อผ่อนคลายความเครียดจากการเรียน และยังช่วยเสริมสร้างสมาธิ สร้างภูมิคุ้มกัน ทำให้มีสุขภาพกายใจที่ดี สอนให้เด็กๆ ได้เรียนรู้การเข้าสังคม มีความรักความสามัคคี อีกทั้งยังเป็นการจัดกิจกรรมทางด้านกีฬา เพื่อช่วยต่อยอดความฝันให้กับเด็กๆ อีกหลายคนในครอบครัวโสสะด้วย

“ตำแหน่งที่หนูชอบมากที่สุด คือกองหน้าค่ะ เพราะหนูชื่นชอบที่จะทำประตูให้ทีม ทุกครั้งที่หนูยิงประตูได้ มักจะมีความภูมิใจมาก ๆ เสมอ และทุกครั้ง หนูจะขอบคุณเพื่อนๆ ทุกคนที่ช่วยกันเล่น ส่งเสริมให้หนูได้ยิงประตูด้วยนะคะ”

สำหรับคุณแม่สุนีย์ แม่โสสะผู้ให้การเลี้ยงดูน้องมินท์มาตั้งแต่แบเบาะ ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ร่วมเติมฝันของเด็กหญิง “แม่อยากให้น้องมีความสุขกับการได้ทำในสิ่งที่ชอบ โดยแม่จะให้กำลังใจน้อง และพร้อมสนับสนุนอยู่เสมอ”

ทั้งนี้ คุณแม่เล่าว่า นอกจากน้องมินท์จะชอบเล่นกีฬาฟุตบอลแล้ว สิ่งที่น้องมินท์ถนัด และสามารถทำได้ดีอีกหนึ่งอย่าง คือ การเล่นรูบิค ซึ่งน้องมินท์ฝึกฝนด้วยตนเองผ่านทางยูทูป ก่อนจะทำสถิติ ด้วยการแก้ไขปัญหารูบิคด้วย 2 มือ ในเวลาเพียงแค่ 1 นาทีเท่านั้น






"หนูเริ่มเล่นรูบิคพร้อมกับฟุตบอล ด้วยการศึกษาด้านทางยูทูป หาสูตรของเกมว่าจะเล่นยังไง การเล่นรูบิคช่วยให้หนูได้ฝึกสมอง ฝึกสมาธิ และความอดทน รวมไปถึงพัฒนาความสามารถในการจดจำด้วยค่ะ หนูใช้เวลาในการแก้ไขปัญหารูบิคเพียงแค่ 1 นาทีเองนะคะ ต่อไปหนูจะฝึกฝนให้เร็วกว่านี้อีกค่ะ" น้องมินท์พูดด้วยน้ำเสียงดังฟังชัด พร้อมกับยิ้มแก้มปริอย่างภาคภูมิใจ

แม้จะเป็นเพียงช่วงเวลาสั้นๆ ระหว่างบทสนทนา แต่สิ่งที่เราสัมผัสได้ คือความสุขเต็มอ้อมในหัวใจ ที่น้องมินท์และเด็กๆ หลายคนได้รับ และได้ส่งต่อความสุขนั้นกลับมาถึงพวกเราอีกที



และที่สำคัญที่สุด รอยยิ้มแสนสดใสของน้องมินท์ ยังเป็นอีกตัวแทนคำขอบคุณจากลูกโสสะทุกคน ไปถึงผู้สนับสนุนทุกท่าน ที่ได้ร่วมเส้นทาง "โอกาส" และมอบ "ความสุข" ให้กับเด็กๆ ลูกโสสะทุกคนตลอดมา

จากพลังต้นทาง เป็นแรงผลักดัน สู่ชีวิตมีคุณภาพ เต็มคุณค่า และมีความหมายอันยิ่งใหญ่ของคำว่า "น้ำใจ" และ "การแบ่งปัน" ที่ไม่มีวันลบเลือนจากใจของเด็กๆ ทุกคนได้เลย 

หมายเหตุ:  
ชื่อของเด็กในบทความนี้ ได้มีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เพื่อเป็นไปตามนโยบายคุ้มครองสิทธิเด็ก







# จาก “น้ำใจ” อันยิ่งใหญ่ที่ได้รับ สู่ “ความสำเร็จที่ยั่งยืน”



เป้าหมายสู่คำว่า “ความสำเร็จ” มักมีอุปสรรคปัญหาเข้ามาท้าทายในระหว่างทางนับไม่ถ้วน หากแต่ด้วยความมุ่งมั่น และที่สำคัญ ด้วย “แรงสนับสนุน” รอบด้านในชีวิต จึงเป็นแรงผลักดันให้ใครสักคนก้าวผ่านพ้นไปได้ พร้อมประสบการณ์ที่สั่งสมและจิตใจที่เข้มแข็ง เพื่ออนาคตความสำเร็จที่ยั่งยืน ดังเช่นลูกโสสะอย่าง “น้องสาว” สุภาวดี คงกระพัน

### ช่วยเหลือช่วงชีวิตในวัยเด็กให้ฟังได้ไหมคะ

หนูเข้ามาอยู่ที่หมู่บ้านเด็กโสสะหาดใหญ่ ซึ่งเป็นที่พึ่งเดียวของหนู ตอนอายุ 4 ขวบค่ะ อยู่บ้านหลังที่ 8 คุณแม่ที่ดูแล ชื่อ “เรือนแก้ว” ตอนนั้นในบ้านมีพี่น้องอยู่ด้วยกันประมาณ 10 คน จากที่ก่อนหน้านี้ หนูไม่เคยได้รับความอบอุ่นเลย จนหนูเข้ามาอยู่ในหมู่บ้านเด็กโสสะแห่งนี้ ได้รับโอกาสและความหวังใหม่ในชีวิต ได้ความรักและการดูแลจากเจ้าหน้าที่ทุกคน ทั้งจากคุณแม่ คุณน้า คุณอาที่ดูแลเราทุกอย่างเหมือนคนในครอบครัว ตลอดจนการศึกษาที่มอบให้ รวมถึงการใช้ชีวิต หรือเรื่องการเรียนรู้ต่างๆ ไม่ว่าจะหนูจะมีปัญหาอะไร ก็สามารถปรึกษาแม่และเจ้าหน้าที่ได้หมดทุกคน จนไม่รู้เลยว่า ขาดความรักความอบอุ่นเลย หนูมีครอบครัวอยู่ที่นี้ และทุกคนก็จะช่วยเหลือ เป็นแรงใจและผลักดันให้หนูประสบความสำเร็จในการศึกษาสูงที่สุดเท่าที่หนูสามารถทำได้

### ปัจจุบัน ทำอะไรอยู่คะ

ขอเล่าถึงตอนที่เรียนปริญญาตรี ที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ คณะศิลปศาสตร์ วิชาเอก ภาษาอังกฤษ ตั้งใจว่า จบแล้วจะทำงานด้านที่เรียนมา ระหว่างนั้น มีโอกาสได้ฝึกงาน เป็นครูฝึกสอนภาษาอังกฤษให้กับ

เด็กๆ ก็เลยชอบ เพราะมีความตั้งใจอย่างมากที่จะเป็นครูสอนวิชาภาษาอังกฤษให้กับเด็กต่างจังหวัดที่ขาดโอกาสในการเรียนภาษาอังกฤษที่ดี จนมาถึงปัจจุบัน สอบบรรจุได้เป็นคุณครูสอนภาษาอังกฤษให้กับเด็กประถมและมัธยมต้น ที่โรงเรียนชุมชนบ้านโคกค่าย อำเภอรัตนภูมิ จังหวัดสงขลาค่ะ

### คิดว่าตอนนี้เราประสบความสำเร็จในชีวิตหรือยังคะ

หนูคิดว่า ประสบความสำเร็จแล้วนะค่ะ เพราะหนูเริ่มมาจากไม่มีอะไรเลย แต่การเข้ามาอยู่ในหมู่บ้านเด็กโสสะ ทำให้ได้รับความรักจากแม่ ได้รับการเลี้ยงดู มีครอบครัวโสสะ และได้รับโอกาสทางการศึกษาสูงสุด ทำให้ทุกวันนี้ มีหน้าที่การงานที่ดี ได้รับราชการเป็นครู มีความมั่นคงในชีวิตแล้วค่ะ



### อยากฝากข้อคิดอะไรให้กับน้องๆ ไหมคะ

อยากบอกให้น้องๆ ตั้งใจเรียน พยายามให้มากที่สุดเท่าที่เราทำได้ เมื่อเราได้รับ “โอกาส” ที่จะมีชีวิตใหม่ และได้รับแรงสนับสนุนอย่างเต็มที่ด้านการศึกษา มีทุนการศึกษาให้เรทุกคนได้เรียนตามที่เราต้องการตามความสามารถของเรา ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับอนาคต ที่จะทำให้เราสามารถออกไปใช้ชีวิตของตัวเอง สร้างครอบครัวความความฝันของตัวเองได้

### สุดท้าย มีอะไรที่อยากจะบอกอีกไหมคะ

ขอขอบคุณ “ผู้บริจาคทุกท่าน” ที่มีจิตเมตตาต่อพวกเรา ความช่วยเหลือที่มีแก่ลูกโสสะทุกคน เป็นสิ่งที่มีค่าที่สุด อย่างที่เห็นนี้ ทุกท่านทำให้เด็กคนหนึ่งได้มีชีวิตที่ดีขึ้น มีอนาคต และใช้ชีวิตได้อย่างเต็มภาคภูมิ หากไม่มีทุกท่าน คงไม่มีหนูและพี่น้องโสสะในวันนี้ค่ะ

ด้วยจิตเมตตาของทุกท่านที่ได้ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องแก่เด็กๆ จากโอกาสที่ได้รับ พวกเขาสามารถเติบโตและเลี้ยงตัวเองได้ เป็นบุคลากรคุณภาพของสังคม และมีความรักมอบกลับคืนให้แก่โลกใบนี้ ที่ไม่เคยทอดทิ้งพวกเขา

นี่เป็นเพียงหนึ่งตัวอย่างของความสำเร็จลูกโสสะ ที่ได้รับการสนับสนุนการเลี้ยงดูเด็กอย่างต่อเนื่องจากผู้มีจิตเมตตาตลอดมา ปัจจุบันมูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ มีเด็กที่อยู่ในการดูแลประมาณ 700 คน และได้ส่งมอบเด็กที่สามารถเลี้ยงดูตัวเองได้ อยุ่ร่วมกับสังคมกว่า 600 คน





## แม่โสสะ กับงานที่ทำ ด้วยรักจากหัวใจ

“เมื่องานที่ทำ มอมชีวิตใหม่ ใ้กับเด็กหลายๆ คนได้

และในเส้นทางยาวไกล มีครอบครัว และหัวใจของเจ้าหน้าที่โสสะทุกคน สนับสนุนกัน

“ความเป็นแม่โสสะ จึงเปลี่ยนชีวิต ผู้หญิงคนหนึ่งไปตลอดกาล”

คุณแม่กนิษฐา ไชยศิลป์ อายุ 44 ปี ทำงานที่มูลนิธิเด็กโสสะฯ มา 13 ปี เดิมเกิดและเติบโตที่จังหวัดลำพูน ต่อมา ย้ายตามพี่น้องมาทำงานที่ภูเก็ต จนกระทั่ง หมู่บ้านเด็กโสสะภูเก็ต เปิดรับสมัครงานในตำแหน่ง “แม่โสสะ” จึงสมัครและได้รับการคัดเลือกเข้ามา พร้อมความตั้งใจของตนที่จะทำหน้าที่ “แม่” เพื่อดูแลเด็กกำพร้าและเด็กจากครอบครัวที่ไม่สามารถให้การเลี้ยงดูเด็กๆ ได้จากหลากหลายสาเหตุแตกต่างกันไป

กว่าจะเป็นแม่โสสะอย่างทุกวันนี้ คุณแม่ผ่านการฝึกงานเป็นคุณน้า ผู้คอยช่วยคุณแม่โสสะดูแลลูกๆ โสสะ ถึง 2 ปี ที่ได้เรียนรู้ สิ่งสมประสงค์ และเมื่อได้ก้าวเข้ามาทำหน้าที่ “คุณแม่โสสะ” เต็มตัว ยอมรับว่า มีความกดดันค่อนข้างมาก เนื่องจากมีหน้าที่และความรับผิดชอบมากขึ้น เด็กแต่ละคนมีความแตกต่างกัน ทั้งสายเลือดและความเป็นมา แม่ต้องเผชิญความเหนื่อย ลำบากและปัญหามากมาย จากการทำงานในแต่ละวัน อาจมีบางครั้งที่กำลังใจล้าช้ำจะอ่อนล้าแต่ได้เห็นหน้าลูกๆ ทุกคน ก็กลับฮึดสู้ และสิ่งนี้เอง ที่เป็นแรงบันดาลใจคอยขับเคลื่อนให้แม่คนนี้ทำหน้าที่อย่างสุดหัวใจเสมอ



“ความรักของคนในครอบครัว เป็นกำลังใจให้แม่ผู้ต่อ และเข้มแข็งขึ้น แม่ไม่เคยคิดที่จะทอดทิ้งครอบครัวเลยแม้แต่ครั้งเดียว และที่สำคัญ แม่รู้ว่า การทำงานนั้น เราไม่ได้ทำเพียงลำพัง แต่ยังมีน้ำ มีเจ้าหน้าที่ ที่ร่วมเลี้ยงดูเด็กๆ ทุกคนไปด้วยกัน ทุกคนมีกำลังใจให้กันและมีเป้าหมายเดียวกัน คือ ต้องการให้เด็กทุกคนมีที่พึ่ง มีคนรักเขา มีที่ปรึกษา และเป็นครอบครัวให้กับเขาความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนี้เองที่ทำให้เด็กๆ รู้สึกอบอุ่นเป็นครอบครัว ทั้งตัวแม่เองและเจ้าหน้าที่ทุกคนต่างก็ทำหน้าที่สนับสนุนกันและกันได้อย่างกลมเกลียว และเกิดผลดีที่สูงสุดต่อเด็กๆ”

ตลอดระยะเวลาการทำงานกว่า 13 ปี เลี้ยงดูลูกๆ มาแล้วถึง 18 คน ทำให้ชีวิตของเธอไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป เพราะในทุกๆ วัน เธอได้มอบโอกาสที่ดีให้กับพวกเขา เธอจะทำหน้าที่นี้ต่อไป และจะอุทิศตนในการเป็นแม่โสสะให้กับเด็กๆ ทุกคน เพราะเธอภูมิใจกับสิ่งที่ทำ



“แม่อยากให้ลูกๆ ทุกคน เติบโตประสบความสำเร็จ และถ้าหากเป็นไปได้กลับมามากันบ้าง หรือส่งข่าวคราวถึงบ้างก็พอ”

แม่โสสะ เหมือนแม่ทุกคน ที่เลี้ยงลูกด้วยความตั้งใจทุ่มเทเวลากล่อมเกลาลูกๆ ทุกคนให้เติบโตขึ้นด้วยความรักความอบอุ่นและสายใจความผูกพันระหว่างกัน โดยมีความหวังว่า เมื่อถึงวันที่ลูกแต่ละคน จะก้าวเดินไปสู่เส้นทางชีวิตของตนเอง ลูกจะรับผิดชอบดูแลตัวเองได้อย่างดี และเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของสังคม

ที่หมู่บ้านเด็กโสสะแห่งนี้ไม่ใช่แค่แม่เท่านั้นที่ทำหน้าที่ในการให้ความรักความเอาใจใส่แต่รวมถึงเจ้าหน้าที่ทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด เพื่อให้เด็กๆ ไม่รู้สึกลขาดความรัก หรือเป็นเด็กกำพร้า ด้วยองค์ประกอบสำคัญที่ทุกคนมีส่วนร่วมกัน คือความรักและปรารถนาดีต่อเด็กๆ ทุกคนจากใจจริง 🙏





# วิธีป้องกัน และแนวทางเมื่อเด็กถูกล่วงละเมิดทางเพศ

การล่วงละเมิดทางเพศ (Sexual Harassment) เป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นไม่ว่าจะกับใครหรือเพศไหนก็ตาม โดยเฉพาะกับ “เด็ก” ที่ยังไม่สามารถปกป้องตนเองได้ การล่วงละเมิดเด็ก ไม่ได้เกิดขึ้นจากบุคคลแปลกหน้าภายนอกเท่านั้น แต่กระทั่งคนรู้จักใกล้ชิด เพื่อนบ้าน ครู ญาติพี่น้อง หรือแม้แต่คนในครอบครัวเอง ก็อาจเป็นผู้กระทำได้เช่นกัน

## สอนลูกป้องกันการถูกล่วงละเมิดทางเพศ

### 1. สอนให้ลูกรู้จักร่างกายตนเอง

ควรสอนให้ลูกรู้จักชื่ออวัยวะต่างๆ เช่น จู๋ จิม ก้น ฯลฯ ตั้งแต่วัย 2-3 ขวบ เพื่อให้เด็กสื่อสารได้หากเกิดการละเมิดทางร่างกาย และให้ลูกรู้จัก **พื้นที่ส่วนตัว** ที่ไม่ควรให้ใครมาแตะต้อง

### 2. สอนให้รู้จักแยกแยะระหว่างสัมผัสทั่วไป กับสัมผัสที่ไม่ปลอดภัย

เพื่อให้ลูกสามารถป้องกันตัวเองเมื่อถูกแตะต้องในจุดที่ไม่ควร หรือไม่จำเป็น

### 3. ไม่บังคับให้ลูกกอดหรือหอมคนอื่น

รวมถึงการยินยอมให้คนอื่นมากอด/หอมโดยที่ลูกไม่เต็มใจ เพราะจะทำให้สับสนว่าควรปกป้องร่างกายตนเองหรือยินยอมให้คนอื่นสัมผัส

### 4. สอนให้รู้จักปฏิเสธ

เมื่อมีคนมาสัมผัสในพื้นที่ส่วนตัว หรือชวนอยู่ในที่ลับตาสองคน ไม่ว่าจะเป็นคนแปลกหน้าหรือคนรู้จัก

### 5. สอนให้บอกพ่อแม่ทันทีเมื่อถูกละเมิด

สอนให้ลูกกล้าบอกกับพ่อแม่ทันทีเมื่อมีคนมาจับหรือโชว์อวัยวะส่วนตัวให้ดู แม้ผู้กระทำจะเป็นญาติหรือบุคคลใกล้ชิดก็ตาม

## ทำอย่างไรเมื่อสงสัย หรือทราบว่าเด็กถูกล่วงละเมิดทางเพศ

1. พร้อมรับฟังสิ่งที่ลูกต้องการสื่ออย่างมีสติ รับฟังด้วยอารมณ์สงบ ไม่ได้แย้ง เพื่อให้เด็กเกิดความเชื่อมั่น
2. ถามหาผู้กระทำ แต่ไม่คาดคั้น ให้สอบถามอย่างใจเย็นเพื่อเก็บรายละเอียดต่างๆ ในการกำหนดขอบเขตผู้ต้องสงสัย
3. แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอความช่วยเหลือ นำข้อมูลมาวิเคราะห์พิจารณาว่าเป็นความจริงหรือไม่ พาเด็กไปไว้ในที่ปลอดภัย และแจ้งตำรวจ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอความช่วยเหลือ
  - ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300
  - แผนกโปรแกรมการเลี้ยงดูเด็ก มูลนิธิเด็กโสสะฯ โทร 0-2380-1177 ต่อ 412, 413
4. พาเด็กไปตรวจรักษา รวบรวมหลักฐาน ที่เกี่ยวกับผู้กระทำในที่เกิดเหตุ/ถ่ายภาพร่องรอย พาเด็กไปตรวจร่างกาย **ห้าม! ชำระร่างกายเด็กก่อนการตรวจเด็ดขาด** หากผ่านมานานแล้วควรตรวจรักษาเพื่อป้องกันโรคและตรวจสอบการตั้งครรภ์



มูลนิธิเด็กโสสะฯ ให้การช่วยเหลือเด็กที่สูญเสียพ่อแม่ หรือถูกทอดทิ้ง โดยเด็กทุกคนจะได้รับความคุ้มครองภายใต้หลัก **นโยบายคุ้มครองเด็ก (SOS Child Safeguarding)** ขององค์กร เพื่อให้เด็กได้เติบโตในครอบครัวอย่างมีคุณภาพ, มีพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย, ได้รับการปกป้องและอยู่ภายใต้ความเสี่ยงที่น้อยที่สุด ที่สำคัญ เด็กทุกคนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ **สิทธิเด็ก** ที่ตนเองพึงมี **เพื่อป้องกันการถูกละเมิด (Child Abuse)** ทุกรูปแบบ





## มากกว่าอ้อมกอด คืออ้อมใจ เพราะเห็น อนาคตที่สดใสของเด็กทุกคน



สังคมไทยยังมีเด็กที่กำพร้าและขาดโอกาสอยู่อีกมาก เด็กๆ ที่อาจจะกำลังหิวโหย หรือรอคอยความช่วยเหลืออยู่ ซึ่งสิ่งที่จะช่วยต่อชีวิตให้พวกเขาเติบโตอย่างมีคุณภาพได้นั้น คือ จิตเมตตาจากผู้ใจบุญเฉกเช่น คุณภาวดี ศิริวงค์ประเสริฐ หนึ่งในผู้ให้การบริจาคอย่างต่อเนื่องกับมูลนิธิเด็กโสสะฯ มาเป็นเวลากว่า 5 ปีแล้ว จากความคิดแรกที่เพียงอยากช่วยเหลือให้เด็กๆ ได้อ้อมกอด แต่สิ่งที่ได้รับกลับมานั้นคือ อนาคตของเด็กที่ขาดโอกาสได้เติบโตใหญ่อย่างพึ่งพาตนเองได้ในสังคม

### รู้จักมูลนิธิเด็กโสสะได้อย่างไร? และเหตุผลที่ทำให้ตัดสินใจบริจาค?

จุดเริ่มต้นจากการพบเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ภาคสนามที่บริเวณลานสถานีรถไฟ BTS สนามกีฬา เมื่อรับฟังรายละเอียดแล้วจึงตัดสินใจร่วมบริจาคแบบต่อเนื่องผ่านการตัดบัตรเครดิตมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 ค่ะ โดยส่วนตัวเป็นคนชอบทำบุญอยู่แล้ว ทั้งกับวัด โครงการเพื่อสิ่งแวดล้อม และการช่วยเหลือคนทุกวัยยากและเด็กๆ ที่ขาดโอกาส จึงตัดสินใจไม่ยากเลย เพราะอยากช่วยให้เด็กๆ ได้รับดูแลอย่างใส่ใจ และมีโอกาสทางการศึกษาที่ดี

### ความรู้สึกหลังจากที่ได้ร่วมบริจาค และได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับมูลนิธิ

รู้สึกดีค่ะ เราเองมองเห็นว่า การให้ครั้งนี้ สามารถจับต้องได้อย่างเป็นรูปธรรมจริงๆ ไม่เพียงแค่ว่าเด็กๆ จะได้กินอ้อม แต่ยังเติบโตมาในชีวิตที่ดี มีที่อยู่อาศัยปลอดภัย และได้รับการศึกษาอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังสามารถนำไปเสริมงานใช้ลดหย่อนภาษีได้อีกด้วย อีกหนึ่งสิ่งที่ทำให้เราเชื่อมั่น คือ มูลนิธิเด็กโสสะฯ ไม่เคยมีข่าวที่ไม่ดีเลย เราเห็นถึงความชัดเจนและโปร่งใสว่า เงินบริจาคมูลนิธิได้รับการจัดสรรเพื่อช่วยเหลือเด็กๆ จนสามารถเติบโตมาพึ่งพาตนเองได้จริง

### สิ่งที่ยากแบ่งปัน หรือเรื่องราวที่อยากบอก

อยากบอกถึงน้องๆ ในมูลนิธิเด็กโสสะฯ ทุกคนว่า อย่าไปเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่น ให้ลองมองหาจุดดี-จุดเด่นของตัวเองให้เจอ และเลือกทำในสิ่งที่เราสามารถทำได้ เช่น ด้านการเรียน การเลือกวิชาที่ชอบ การเลือกคบเพื่อน ฯลฯ เลือกทำในสิ่งที่เราเปลี่ยนแปลงได้ อย่างคิดว่า เราดีไม่เท่ากับคนอื่น เพราะทุกคนสามารถเลือกพัฒนาตนเองไปในทางที่ดียิ่งขึ้นได้

อีกทั้งอยากเชิญชวนให้ทุกคนลองทำบุญในหลายๆ ด้าน หลายรูปแบบ นอกจากการทำบุญกับวัดหรือศาสนาที่เรามักทำกันประจำแล้ว อยากให้ทำบุญกับเพื่อนมนุษย์และเด็กๆ ที่ขาดโอกาสด้วย มาช่วยกันต่อชีวิต มอบโอกาสให้เด็กๆ ด้วยกันนะคะ 🙏

## สิ่งเล็กน้อยที่ยิ่งใหญ่ สร้างความเปลี่ยนแปลงด้วย “การให้”



จากเสียงโทรศัพท์เพียงหนึ่งสายที่ คุณธีรยุทธ วุฒิวงศ์ธนกิจ ตัดสินใจรับเมื่อ 3 ปีก่อน กลายเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับชีวิตของเด็กที่เคยสูญเสียครอบครัวและไร้ที่พึ่งพิง กว่า 700 คนในมูลนิธิเด็กโสสะฯ ได้

“ผมจำได้ว่า ตอนนั้น รับสายจากเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิเด็กโสสะฯ โทรมาประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับการบริจาคเพื่อช่วยเหลือเด็กๆ หลังจากที่รับฟังแล้วก็เลยลองไปค้นหาข้อมูลดูจากอินเทอร์เน็ต พบว่า เป็นมูลนิธิที่มีความน่าเชื่อถือก่อนหน้านั้น ผมเคยบริจาคกับที่อื่นๆ อยู่แต่ช่วงหลังมารู้สึกว่า อยากจะทำบุญให้กับมูลนิธิของไทยมากกว่า โดยเฉพาะการทำบุญเกี่ยวกับเด็ก และมูลนิธิเด็กโสสะฯ มีวิธีการดำเนินงานที่น่าสนใจ คือ ให้การดูแลเด็กในระยะยาวในรูปแบบของครอบครัวทดแทน ไม่ใช่เพียงแค่มอบเงินหรือเลี้ยงดูเด็กให้อ้อมกอดไปวันๆ แต่ที่นี่ยังมีพื้นฐานที่ดีให้กับเด็ก มีการอบรมเลี้ยงดู เพื่อสานต่อเส้นทางให้เด็กๆ ได้เติบโตขึ้นอย่างมีคุณภาพ ผมจึงตัดสินใจร่วมบริจาคอย่างต่อเนื่อง ผ่านการตัดบัตรเครดิตทุกเดือน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 เป็นต้นมาครับ”

เพราะวัยเด็ก คือช่วงเวลาสำคัญที่พวกเขาจะได้เรียนรู้ ซึมซับ เพื่อวางรากฐานเส้นทางชีวิตให้กับตนเอง แต่ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า ในสังคมไทยยังคงมีเด็กที่ต้องเติบโตอย่างโดดเดี่ยว และขาดโอกาสในการเข้าถึงการศึกษา การแบ่งปันเพียงเล็กน้อยจึงอาจกลายเป็นสิ่งยิ่งใหญ่ ที่จะช่วยเปลี่ยนแปลงชีวิตของพวกเขาได้

“ผมคิดว่า การที่บริจาคให้กับมูลนิธิเด็กโสสะฯ นอกจากจะช่วยให้เด็กๆ ได้รับความรักความอบอุ่นจากคุณแม่โสสะที่คอยเลี้ยงดูในชีวิตประจำวันทั่วไปแล้ว เด็กๆ ยังได้รับการศึกษาที่ดี ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยปูพื้นฐานชีวิต เพื่อสร้างโอกาสในการเติบโตอย่างมีอนาคตที่ดี สามารถเลี้ยงดูตนเอง และกลับมาเป็นบุคลากรคุณภาพของสังคม ที่ส่งต่อความช่วยเหลือแก่ผู้อื่นในอนาคตได้”

“สำหรับคนที่พอมีกำลังทรัพย์ ไม่จำเป็นต้องเป็นเงินมากมายอะไร ผมอยากเชิญชวนให้ช่วยกันแบ่งปันเพื่อมอบโอกาสให้กับเด็กๆ ซึ่งการบริจาคอย่างต่อเนื่องผ่านการตัดบัตรเครดิตแบบรายเดือน นอกจากจะสามารถนำไปเสริมงานใช้ลดหย่อนภาษีประจำปีได้แล้ว ยังช่วยให้มูลนิธิฯ ได้วางแผนจัดสรรค่าใช้จ่ายเพื่อเลี้ยงดูเด็กทุกคนได้อย่างมั่นคง และตัวเราเองก็มีความสุขอ้อมเอมใจด้วยครับ” 🙏



# ขอบคุณ ที่ทำให้หนูมีวัยเด็ก ที่เปี่ยมสุขอีกครั้งหนึ่ง

## สารจากกรรมการอำนวยการ



เรียน ท่านผู้มีจิตเมตตา

ท่ามกลางสถานการณ์ต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ปัญหาสภาวะเศรษฐกิจที่ทำนาย ปัญหาสังคมไทยในปัจจุบัน เสียงร้องของเด็กที่ถูกทอดทิ้ง อาจจะไม่ดังพอที่จะทำให้ใครสนใจ และความรู้สึกของเด็กๆ ที่กำลังมีปัญหา อาจจะถูกปฏิเสธหรือมองข้าม ซึ่งจะก่อให้เกิดเป็นปัญหาสังคมตามมา ดังนั้นการรับฟัง ให้ความช่วยเหลือ ทำความเข้าใจ และเคารพในสิทธิของเด็ก จึงถือเป็นสิ่งสำคัญมากที่สุด

มูลนิธิเด็กโสสะฯ ได้ส่งเสริมการตระหนักรู้ และมีการสอนอบรม เรื่องสิทธิขั้นพื้นฐานของเด็ก ให้กับเด็กโสสะทุกคน ตามความเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย

เมื่อเด็กและเยาวชนได้ตระหนักถึงสิทธิของตนเองแล้ว พวกเขาจะรู้จักสิทธิทั้งของตนเองและผู้อื่น และเมื่อเติบโตขึ้น ก็จะไม่ล่วงละเมิดสิทธิของผู้อื่น ไม่ใช่ความรุนแรงแก้ปัญหา โดยเฉพาะอย่างยิ่งความรุนแรงในครอบครัว ที่จะส่งผลต่อเด็กและเยาวชนในอนาคตต่อไป

นอกเหนือจากการอบรมภายในหมู่บ้านเด็กโสสะ มูลนิธิฯ ยังให้โอกาสเด็กและเยาวชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน เช่น กิจกรรมพัฒนาศักยภาพแกนนำเด็กและเยาวชน ที่จัดขึ้นโดยเทศบาลบางปู เพื่อรณรงค์ให้เกิดการตระหนักรู้เกี่ยวกับสิทธิเด็กและการคุ้มครองเด็กอย่างทั่วถึงในระดับชุมชน

สุดท้ายนี้ ผมขอขอบคุณพระคุณผู้มีจิตเมตตาทุกท่าน ที่ได้ช่วยมอบโอกาสและเป็นพลังผลักดันให้เด็ก ๆ กว่า 700 ชีวิตในครอบครัวโสสะได้เติบโตขึ้นด้วยความรัก สามารถก้าวเดินไปอย่างมั่นคงด้วยการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากท่าน และผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ท่านจะยังคงให้ความสำคัญสนับสนุนกิจกรรมการกุศลของมูลนิธิฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่ออนาคตที่ดีของเด็กไทย

ขอแสดงความนับถือ

นายธนา เตรัตนชัย  
เลขาธิการ / กรรมการอำนวยการ  
มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ

## ร่วมติดตามเราได้ที่

- [www.facebook.com/sosthailand](https://www.facebook.com/sosthailand)
- @sosthai
- @sosthailand
- @sosthailand\_official
- มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ
- @sosthailand
- [www.sosthailand.org](http://www.sosthailand.org)

“เพื่อให้เป็นไปตาม พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ผู้บริจาคสามารถแจ้งเปลี่ยนแปลง หรือ ระงับการนำข้อมูลไปใช้ได้ โดยแจ้งความประสงค์มายังมูลนิธิฯ”



มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย  
ในพระบรมราชินูปถัมภ์

บ้านแห่งความรัก ของเด็กทุกคน

วารสารสำหรับผู้ให้การสนับสนุนเด็กในครอบครัวโสสะ ประจำทุกหกเดือน ฉบับที่ 26 / มีนาคม 2566 จัดทำโดย: แผนกพัฒนาทุนและการสื่อสาร สงานลิขสิทธิ์ มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ พ.ศ. 2566 18 หมู่ 3 ซ.เทศบาล 27 (บุญศิริ) ต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 โทรศัพท์ 02-3801177 โทรสาร 02-7555576



สแกนเพื่ออ่านวารสาร